

**รายงานการประชุมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมดำเนินการ
โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๔**

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

รายชื่อคณะกรรมการที่เข้าประชุม

นายภูติท	ศรีสะอาด	นายอำเภอเถิน	ประธานกรรมการ
นายเชาว์ทวีพัฒน์	दनัยนันท์	ปลัดอำเภอ หน.งานบริหารการปกครองกรรมการ/เลขานุการร่วม	
นายชุมพล	ดวงดีวงศ์	สาธารณสุขอำเภอเถิน	กรรมการและเลขานุการ
นายประหยัด	จุมปา	ประธานสภาวัฒนธรรม	กรรมการ
นายเศรษฐวิวิช	ไชยวิทลวง	ประธานสโมสรโรตารีเถิน	กรรมการ
นายบุญวงศ์	ศรีภักดี	ประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอเถิน	กรรมการ
นายถาวร	วังคำหมื่น	รท.พัฒนาการอำเภอเถิน	กรรมการ
นายบรรจงค์	สลึงค์	ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา อ.เถิน	กรรมการ
นายซัชวาลย์	อุทัยพันธ์	ประธานชมรมนักธุรกิจเถิน	กรรมการ
นายอำพัน	พงษ์พานิชย์	นายกสมาคมเครือข่ายเครือข่ายเตือนภัยพิบัติภาคเหนือ	กรรมการ
นายจันวัน	สีบปาละ	ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน	กรรมการ
ว่าที่ร.ต.ดร.อุดม	สุวรรณพิมพ์	รองปลัด อบต.แม่ถอด(แทนปช.ชร.ผู้บริหาร อปท.)	กรรมการ
นายทรงเดช	สุนันต์ตะ	ประธานชมรม อสม.อำเภอเถิน	กรรมการ
นางสาวพรพรรณ	จิ๋วเดช	ประธานเครือข่ายศูนย์เด็กเล็กอำเภอเถิน	กรรมการ
นายสุทิน	ปินเครือ	ประธานสมัชชาสุขภาพอำเภอเถิน	กรรมการ
นายชุมพล	ดวงดีวงศ์	สาธารณสุขอำเภอเถิน	สนง.สาธารณสุขอำเภอเถิน
นายประยูร	จันทร์ศักดิ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สนง.สาธารณสุขอำเภอเถิน
นางธนิตา	สุวรรณเลิศ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สนง.สาธารณสุขอำเภอเถิน
นางชมพูนุช	แสงบุญเรือง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สนง.สาธารณสุขอำเภอเถิน
นายธนภัทร	อยู่เจริญ	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	สนง.สาธารณสุขอำเภอเถิน
นางจุรีย์	สุยะชัย	เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส	รพ.สต.บ้านเด่นแก้ว
นายพิศิษฐ์	ปาละเขียว	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.บ้านดอนแก้ว
นายวรรณชัย	คำป่าแลว	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.บ้านนาเปี้ยหลวง
นางกรรณิการ์	กันทะมา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.สต.บ้านท่าเกวียน
นางสมศิลป์	จันทราช	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.สต.บ้านวังหินพัฒนา
นายทอง	กาวิลเครือ	เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส	รพ.สต.บ้านเด่นชัย
นายนิเวช	เตชะบุตร	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว
นางสุกัญญา	ปัญญาสิทธิ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.บ้านนาบ้านไร่
นางสาวจุฑามาศ	สิงห์แก้ว	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.บ้านกุ่มเนื่อง
นายสมเกียรติ	เทพา	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.บ้านแม่มอกกลาง
๓๑. นายธวัชชัย	จันทร์แสง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.บ้านหนองหอย
๓๒. นางนงคราญ	จันทร์ศักดิ์	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	รพ.สต.บ้านปางอ้า
ว่าที่ร.ต.ธนัทเดช	กาวิละนันท์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.บ้านแม่ถอด

นางยุทิน	สุวรรณรินทร์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.สต.บ้านหอรบ
นางอารีย์	ปิ่นน้อย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.สต. บ้านท่ามะแก้ว
นายชาติ	ล้มมะวิไชย	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	รพ.สต.บ้านแม่ปะหลวง
นายศักดิ์สุนัน	กันคำ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพ.สต.บ้านแม่วะหลวง
นางอมรรัตน์	คำทาสี	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	รพ.สต.บ้านสะเลียมหวาน
นายศุภชัย	จันทร์คำ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สนง.สาธารณสุขอำเภอเถิน
น.ส.อริศรา	สีทิววงศ์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	สนง.สาธารณสุขอำเภอเถิน
น.ส.กนกวรรณ	วังหอม	จพ.การเงินและบัญชี	สนง.สาธารณสุขอำเภอเถิน
นางสาวพัชรีญา	เชื้อแดง	แพทย์แผนไทย	รพ.สต.บ้านสะเลียมหวาน
นางสุภาภรณ์	นาหลวง	จพ.สาธารณสุข	รพ.สต.บ้านหอรบ
น.ส.เกษร	โคตรมี	จพ.การเงินและบัญชี	สนง.สาธารณสุขอำเภอเถิน
น.ส.ฉัตรทริกา	สีบปาละ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	รพ.สต.บ้านสะเลียมหวาน
น.ส.สกุลรัตน์	วงศ์สีเบอะ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	รพ.สต.บ้านแม่มอกกลาง
นายธีพิชชา	โกสุ่ม	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	รพ.สต.บ้านท่ามะแก้ว
นางอมรรัตน์	คำทาสี	จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน	รพ.สต.บ้านสะเลียมหวาน
น.ส.วิชุดา	ศรียุทธนา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	รพ.สต.บ้านปางอ้า
น.ส.รุ่งการณ์	สุวรรณปัญญา	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	รพ.สต.บ้านท่าเกวียน
นางอรอุมา	ปงลังกา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.สต.บ้านแม่มอกกลาง
นายสวงศ์	ใหม่ตัน	ประธานชมรมผู้บริหารองค์การปกครอง	กรรมการและเลขาฯร่วม
ส่วนท้องถิ่น			

ผู้ไม่มาประชุม
ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

๑.๑ ชี้แจงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๔
มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๒ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเถิน รายละเอียดตามเอกสารแนบการประชุมครั้ง
ก่อน

เป้าประสงค์

- ให้ประชาชนทุกระดับนำตนเองได้
- สุขภาพ อาศัยภาคเอกชน + กลไกภาครัฐการหนุนเสริม → พอดี ลงตัว → เกิดการขับเคลื่อนที่ยั่งยืน
- ต้นทุนอำเภอเถิน ขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพอำเภอเถินตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ (๒ ปี / ครั้ง) การขับเคลื่อนเป็นระดับประชา
สังคม
- สิ่งที พขอ. ต้องการเห็น “ อำเภอเถิน อำเภอแห่งความสุข ” มีการขับเคลื่อน ๕ ประเด็น
- เน้นข้อมูลสมบูรณ์ที่ดี สัมพันธ์
- คณะทำงานที่เสียสละ เป็นเอกภาพ การติดต่อสื่อสารสะดวก
- ใช้เวทีโต๊ะกลม + หาข้อมูล + การจัดการ เช่น จราจร (จิตสำนึก กฎระเบียบ ปัญหาอุปสรรค)

นายชุมพล ดวงติวงศ์ เลขานุการฯ ชี้แจงประเด็นที่คณะกรรมการจะขับเคลื่อนในปี ๒๕๖๔ โดยจะขับเคลื่อนตาม
ประเด็นปี ๒๕๖๐ ต่อเนื่องจำนวน ๕ ประเด็น ประกอบด้วย

- ประเด็นพัฒนาคุณภาพชีวิตแม่และเด็ก
- ประเด็นผู้สูงอายุ
- ประเด็นออกกำลังกาย
- ประเด็นการจัดการขยะ
- ประเด็น การลดอุบัติเหตุจราจร

เลขาฯได้เสนอประเด็นมะเร็งเต้านม เนื่องจากพบมากในกลุ่มสตรีอายุ๓๐-๗๐ ปี ซึ่งหากประชาชนมีความรู้ในการ
ตรวจหาด้วยตนเองโดยการแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็จะสามารถค้นพบในระยะเริ่มต้นและสามารถรักษาให้
หายขาดได้ โดยผู้ที่ค้นพบก่อนแล้วสงสัยก็จะส่งต่อไปตรวจอุลตราซาวด์ที่ รพ.เถิน หากสงสัยก็จะส่งต่อไปรักษาที่ รพ.
มะเร็ง ต่อไป

นายสุทิน ปินเครือ ประธานสมัชชาสุขภาพอำเภอเถิน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เทศบาลตำบลเถินบุรีได้ดำเนินการเรื่อง
มะเร็งเต้านมในปี ๒๕๖๐ เป้าหมายที่คัดกรอง ๑,๔๗๘ ราย พบก่อนสงสัย ๕๒ ราย ส่งอุลตราซาวด์แล้วสงสัยเป็น
มะเร็ง ๒ ราย จึงส่งต่อรักษาที่ รพ.มะเร็ง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรักษา

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ พขอ.เถินขับเคลื่อนประเด็นมะเร็งเต้านมเต็มพื้นที่โดยใช้รูปแบบการทำงานของเทศบาล
ตำบลเถินบุรี (เถินบุรีโมเดล)

- ประเด็น..... + มะเร็งเต้านม

มติที่ประชุม รับทราบ

สรุป พขอ.เถินขับเคลื่อนประเด็นในปี ๖๑ รวม ๖ ประเด็น ประกอบด้วยประเด็นปี ๒๕๖๓ ๕ ประเด็น
และเพิ่มประเด็นที่ ๖ คือ มะเร็งเต้านม

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๔ วันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๔ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการ พชอ.เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนรายประเด็นโดยสามารถคัดสรรคณะกรรมการจากภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถ ในการขับเคลื่อนกิจกรรมลงสู่ระดับตำบล หมู่บ้านได้
ท่านประธาน เสนอให้มีคณะกรรมการ พชอ.ไปนั่งเป็นประธานในแต่ละคณะและให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นเลขานุการร่วมในทุกคณะของอนุ พชอ.เพื่อสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง

มติที่ประชุม รับทราบ และเสนอให้ฝ่ายเลขาไปดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการโดยประธานเป็นส่วนตัว
รายบุคคลตามความสมัครใจ แล้วส่งร่างจัดทำคำสั่ง พร้อมประชุมชี้แจงคณะกรรมการ พชอ.ให้จัดทำแผนปฏิบัติการในแต่ละประเด็นเสนอที่ประชุม พชอ.ในครั้งต่อไป

ฝ่ายเลขาฯ รับทราบและรับดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ



การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้าน วัด โรงเรียน เนื่องจากพบการระบาดของโรคครอบคลุมทุกอำเภอรวมทั้งอำเภอเถิน ดังนั้นจึงขอความร่วมมือคณะกรรมการได้ร่วม ปชส.ประชาชนในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายโดยทั่วกันอย่างต่อเนื่อง

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ประยูร จันทร์ศักดิ์
(นายประยูร จันทร์ศักดิ์)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้บันทึกการประชุม

ชุมพล ดวงดีวงศ์
(นายชุมพล ดวงดีวงศ์)
สาธารณสุขอำเภอเถิน
เลขานุการคณะกรรมการ พชอ.เถิน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 เรื่องแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานพ.ศ.๒๕๖๓
 สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
<p>ชื่อหน่วยงาน: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถิน วัน/เดือน/ปี: ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔</p> <p>หัวข้อ เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)อำเภอเถิน</p> <p>รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)</p> <p>รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)อำเภอเถิน</p> <p>Link ภายนอก : ไม่มี</p> <p>หมายเหตุ :-</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</p>  <p>(นายประยูร จันทร์ศักดิ์) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง</p>  <p>(นายชุมพล ดวงดีวงศ์) สาธารณสุขอำเภอเถิน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</p> <p>กนกวรรณ</p> <p>(นางสาวกนกวรรณ วังหอม) เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔</p>	